



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
10 สิงหาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

นโยบายกัญชาเสรี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย)

- นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ กล่าวภายหลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการปลูก สกัด และวิจัยพืชกัญชาทางการแพทย์ร่วมกับ บริษัท ซาลิส ไปโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด วิสาหกิจชุมชนแม่แดงสมุนไพรเพื่อการแพทย์ จ.เชียงใหม่ และวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ว่า ความร่วมมือครั้งนี้มีระยะเวลา 5 ปี มีวัตถุประสงค์ศึกษา วิจัย และการพัฒนาสายพันธุ์พืชกัญชาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่การปลูก การเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่และสภาวะแวดล้อมที่ปลูก การพัฒนาและรวบรวมสายพันธุ์ เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่มีสารสำคัญสูงและเป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การผลิตสารสกัดและแปรรูปพืชกัญชาให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและได้มาตรฐานสากล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์

- นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม กล่าวในงานเสวนา "กัญชาเสรี ผิดทิศ หลงทาง" ที่พรรคเพื่อไทยว่าปัญหา กัญชาเสรี ไร่กรอบนั้น ยังไม่เห็นตัวเลขส่งออกที่ชัดเจนเลยว่า ประโยชน์จากเรื่องนี้คำนวณออกมาได้เท่าไร และส่งออกได้จริงหรือไม่ ทัวโลกยังบอกว่ากัญชาคือยาเสพติด ถ้าส่งออกไม่ได้ จะกลายเป็นกัญชาวนเวียนกันอยู่ในประเทศ งบประมาณที่ต้องรักษาผู้เสพ รวมไปถึงภาพลักษณ์ประเทศ ถ้าห้กลบกลบหนักกับความเสี่ยงโทรมของสังคมแล้ว จึงไม่แน่ใจว่าได้คุ้มเสียหรือไม่ และสุดท้าย สังคมก็จะเรียกร้องให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเหมือนเดิม



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 10 ส.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,335 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,611,741 ราย เสียชีวิต 32 ราย เสียชีวิตสะสม 31,695 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,151 ราย รักษาหายสะสม 4,558,947 ราย ยังรักษาอยู่ 21,099 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 590,997,613 (+1,078,869) ราย 6,440,937 (+2,725) ราย รักษาหาย 562,909,094 (+1,291,506) ราย ผู้

ประเด็นสำคัญ



1. การปรับลดระดับความรุนแรงของโรค

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, มติชนสุดสัปดาห์, ข่าวสด, กรมประชาสัมพันธ์, soudhitalk, mcot) ทวิตช่อง 3, 5, 9, TNN, NBT

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์กรณีที่ปรับให้โรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ลำดับที่ 57 เริ่มดำเนินการ 1 ตุลาคม ว่า การเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังยังต้องจับตาดู เพราะโรคนี้แม้ความรุนแรงไม่เท่ากับอดีต แต่ไวรัสมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอด จากสายพันธุ์ อู่ฮั่น อัลฟา เบตา โอมิครอน และสายพันธุ์ย่อยจาก BA.1, BA.2 และ BA.4, BA.5 และเราอยู่กับโรคนี้นาน 3 ปีแล้วว่าจะต้องป้องกันตนเองอย่างไร ในช่วงระยะเวลาก่อนดำเนินการนี้ให้ทุกคนได้เตรียมตัว ขณะเดียวกันก็ต้องติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดระหว่างนี้ด้วย หากไม่มีการระบาดระลอกใหม่ ก็สามารถดำเนินการตามแผนได้ ส่วนการเข้ารับวัคซีนโควิด 19 จะต้องมีการฉีดทุกปีเหมือนวัคซีนไขหวัดใหญ่หรือไม่นั้น ต้องติดตามสถานการณ์ และการกลายพันธุ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก.รายวัน 360 องศา)

- นพ.นิพิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โพสต์ว่า สติโควิดวันนี้ยังไม่น่าสบายใจ เหมือนท่าทางการถอยฉากเข้ามาของผู้แทน สธ. ที่เสียงคำโรคประจำถิ่นไปเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ซึ่งดูไม่ค่อยเข้าตากรรมการ เริ่มจากอ้างว่าอัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยหนักยังไม่สิ้นเกินศักยภาพ แต่ถ้าไปดูหน้างานจริง ที่หน่วยเหนือสั่งให้เพิ่มเติมได้ไม่จำกัด แต่หน่วยใต้ที่อยู่หน้างาน งานล้นมือ เพราะมีงานอื่นนอกเหนือจากโควิดด้วย ส่วนที่ว่าการเข้าถึงยาต้านไวรัสของประชาชนมีความสะดวกแล้ว ขอให้เป็นจริง แน่ว่าต้องเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนว่าใครบ้างควรได้รับยา ย้ำประชาชนว่ายังมีผู้ติดเชื้อรายวันมากกว่าสามหมื่นราย และต้องเตรียมมาตรการรองรับปัญหาลองโควิดให้ชัดเจน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>2. การบริหารจัดการยารักษาโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ไทยรัฐ, soudhitalk, thebangkokinsight, mcot, hfocus) ทีวีช่อง 3, 5, 9, TNN, NBT</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีกลุ่มนักวิชาการและเอ็นจีโอวิพากษ์วิจารณ์ถึงกรณีที่ สธ. ให้ทุกสถานพยาบาลจัดซื้อยาต้านไวรัสรักษาโควิด 19 ได้เองว่า เรื่องนี้เป็นการดำเนินการที่ได้เตรียมการไว้มากกว่า 3-4 เดือน ไม่ใช่ใครมาเรียกร้องแล้วก็เปลี่ยนแปลงทันที วัตถุประสงค์เพื่อให้สะดวกในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปัญหาอย่างกรุงเทพฯ ที่ไม่มี รพ.สต. สถานพยาบาลที่จะเข้าถึงผู้ป่วยมากที่สุดได้เป็นคลินิกและรพ.เอกชน ต่างกับต่างจังหวัดที่ไม่มีปัญหาเรื่องยา เพราะมี รพ.สต. โดยการเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อยาในครอบคลุมในสถานพยาบาล ทุกสังกัด รวมถึงคลินิกด้วย เริ่ม 1 ก.ย. เป็นต้นไป ย้ำว่ายาต้านไวรัสทุกชนิดเป็นยาอันตราย และอยู่ในกลุ่มยาควบคุม ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัด สธ. ระบุ อย. รายงานว่ามีผู้รับอนุญาตนำเข้ายาทั้งฟาวิพิราเวียร์ โมลนูพิราเวียร์ และเรมเดซิเวียร์หลายบริษัทแล้ว มีทั้ง อภ. และบริษัทเอกชน ซึ่งจริง ๆ ยาต้านไวรัสสามารถซื้อขายได้นานแล้ว แต่บางบริษัทยังขายให้กับภาครัฐเท่านั้น เพราะยา ยังเป็นการขึ้นทะเบียนใช้ในภาวะฉุกเฉินจึงไม่กล้าขายให้เอกชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ผจก.รายวัน 360 องศา)</p> <p>- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี กำชับ สธ. ให้ความสำคัญกับประชาชนเกี่ยวกับกรณีให้ รพ. ทุกสังกัดทั้งของรัฐและเอกชนสามารถจัดซื้อยารักษาโควิด 19 ได้เอง ย้ำประชาชนสามารถหาซื้อได้จากร้านขายยาทั่วไป แต่ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์เท่านั้น</p> <p>3. ค่าเสี่ยงภัยโควิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (hfocus)</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัด สธ. เผยว่า ตามที่ ครม. เห็นชอบในหลักการการจ่ายค่าตอบแทน ค่าเสี่ยงภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานโควิด 19 งบประมาณ 14,510.3059 ล้านบาท งบส่วนนี้มาจากที่ทางสำนักงบประมาณพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงการใช้งบจากงบกลางเป็นงบเงินกู้แทน จึงต้องมีขั้นตอนส่งให้สภาพัฒน์พิจารณาและเสนอต่อ ครม. ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบไปแล้วนั้น จากนั้นอยู่ระหว่างการประสานส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้สภาพัฒน์ และรอขั้นตอนการจัดส่งเงินมาที่ส่วนกลาง จากนั้นจึงจะส่งให้ทางพื้นที่ต่อไป โดยงบประมาณที่จะได้รับมาใหม่นี้ จะนำไปจ่ายตั้งแต่เดือน ธ.ค. 64 และจ่ายสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานโควิดเดือน ม.ค. ถึง มิ.ย. 65 และจะกำชับ ผอ.รพ.ทุกแห่งให้มีการสื่อสารเกี่ยวกับขั้นตอนการจ่ายค่าเสี่ยงภัยให้มากขึ้น</p>	
 <p>โรคฝีดาษวานร</p>	
<p>รายงานสถานการณ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ)</p> <p>- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยความคืบหน้าการจัดการหวัคชินโรคฝีดาษวานร โดยขณะนี้ สธ. ได้สั่งจองวัคซีนป้องกันฝีดาษไปแล้วและคาดว่าจะสามารถนำเข้ามาได้ประมาณปลายเดือน ส.ค. 2565 ทั้งนี้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.ก.กลาโหม ได้ติดตามสถานการณ์โรคฝีดาษวานรอย่างใกล้ชิด และสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางป้องกันและควบคุมโรคฝีดาษวานรไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง แม้สถานการณ์ยังไม่รุนแรง แต่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและรอบคอบ</p>	
 <p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>รับมอบถึงออกซิเจนทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, thaigov)</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. รับมอบถึงออกซิเจนทางการแพทย์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 24 ชุด รวมมูลค่า 144,000 บาท จากสมาคมส่งเสริมอาชีพสมุนไพรไทยจันทร์สว่าง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกล</p>	-
<p>ปลัด สธ. ขึ้นชม รพ.หล่มสัก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (thailandplus, thaigov)</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการ สธ.เขตสุขภาพที่ 2 นพ.ภูวเดช สุระโคตร ผู้ช่วยปลัด สธ. นพ.ศักดิ์ อธิภาชน์ ผู้ช่วยปลัด สธ. และคณะผู้บริหาร ติดตามการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข และเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ รพ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ขึ้นชมระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิทำงานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายดูแลสุขภาพคนในชุมชนโดยใช้กลไก 3 หมอ ทำให้มีประชาชนสามารถเข้าถึงระบบการดูแลรักษาแล้ว 37,417 ครอบครัว หรือ 72,440 คน คิดเป็นร้อยละ 66.73 ของประชากรในพื้นที่</p>	-
<p>ตรวจคัดกรองโรคและภัยสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ทีวีช่อง NBT, กรุงเทพธุรกิจ, thailandplus, bluechipthai)</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวภายหลังเป็นประธาน เปิดโครงการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน และกำจัดโรคติดต่อ และภัยสุขภาพสำคัญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ว่า การจัดกิจกรรมโครงการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน และกำจัดโรคติดต่อ และภัยสุขภาพสำคัญ ทั่วประเทศในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 12 แห่ง รวมทั้งสิ้น 13 แห่ง เพื่อถวาย เป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 ส.ค.65 โดยในงาน จะมีการคัดกรองโรคต่างๆ ได้แก่ วัณโรค โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และไวรัสตับอักเสบบี โรคไข้หวัดใหญ่ โรคหัด และโรคโควิด 19 รวมทั้งสร้างความรอบรู้ป้องกันการพลัดตกหกล้มให้กับผู้สูงอายุ</p>	
<p>โรคติดเชื้อไวรัสซิกา สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, 77kaoded, thailandplus, ch7, prd) - กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพสัปดาห์นี้ คาดว่าจะพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกาเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่วง หน้าฝนมีฝนตกในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ทำให้มีน้ำขังตามภาชนะต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย โดยผู้ติดเชื้ออาจมีอาการแสดงได้ ดังนี้ ผื่นแดงตามลำตัวและแขนขา ไข้ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ตาแดง ปวดข้อ หากมีอาการดังกล่าวควรรีบไปพบแพทย์ ขอให้ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณบ้านและโรงเรียนทุกแห่ง โดยใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค</p>	
<p>MOU ส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่บุคลากรสาธารณสุข และอสม. สื่อที่นำเสนอ: นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ hfocus - นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. พร้อมด้วย นพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรม สบส. น.ส.วชิรา อารมย์ดี รองผู้อำนวยการ ด้านบริหาร ธนาการแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ น.ส.นพพร มหารักษ์กะผู้ช่วย ผู้ว่าการ สายบริหารความเสี่ยงองค์กร ธปท.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่บุคลากรสาธารณสุข และอสม. สร้างความตระหนัก รับรู้ และเข้าใจการบริหารจัดการเงิน และภัยทางการเงินในยุคดิจิทัล จนเกิดการนำไปใช้ และบอกต่อ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพทางการเงินของชาวชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน</p>	
<p>ข่าวปลอม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, prd, thailandplus, plewseengern, newtv, acnews, 77kaoded, thebangkokinsight) - นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลการเสียชีวิตของ อสม. เดือนละ 600 ราย จากการเป็นตัวอย่างฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 พบว่าเป็นข่าวปลอม เผยการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว โรคชรา หรืออุบัติเหตุ เป็นต้น จึงขอความร่วมมือไม่ส่งต่อข้อความดังกล่าว และกดยางานโพสต์ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเข้าใจผิดต่อพี่น้องประชาชนในวงกว้าง</p>	
<p>เยียวยาจิตใจเหยื่อไฟไหม้ผับแมนเทนบี สื่อที่นำเสนอ: นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (อีจัน, สยามรัฐ, ไทยโพสต์) -สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพระยา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ ได้จัดทีมประเมินช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบเพลิงไหม้ผับแมนเทนบี จำนวน 81 ราย ในจำนวนนี้มีผู้เสี่ยงต่อภาวะเกิดปัญหาทางสุขภาพจิต จำนวน 46 ราย ด้านเสียปี หรือนายพงศ์ศิริ ปั้นประสงค์ เจ้าของผับ พร้อมด้วยนางอนงค์นารถ ปั้นประสงค์ ภรรยา แกล้งข่าวพร้อมพมมีโอไหว้กล่าวขอโทษ และเสียใจต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้</p>	
<p>พยาบาลทำงานเกินเวลา สื่อที่นำเสนอ : เพจหมอแสบแพนด้า -เพจหมอแสบแพนด้า แชร์โพสต์ของเพจThe coverage ระบุ ข้อมูลจากตัวแทนกลุ่ม Nurses Connect ว่า พยาบาลจำนวนมากต้องทำงานกว่า 71-80 ชั่วโมง/สัปดาห์ ซึ่งการทำงานที่เป็นมาตรฐานสากลนั้น ไม่ควรเกินกว่า 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยการทำงานมากกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ควรเป็นสิทธิ ไม่ใช่เป็นสภาวะจำยอม การทำงานมากกว่า 40 ชั่วโมงทำให้ไม่มีเวลาพักผ่อน ส่งผลเสียต่อสุขภาพ รวมถึงเงินเดือนของพยาบาลยังไม่สอดคล้องกับชั่วโมงการทำงานของพยาบาล</p>	
<p>เตือนบริโภคไอติมไข่มกั๊ก สื่อที่นำเสนอ : เพจDrama Addict -เพจ Drama Addict แชร์โพสต์เพจHealth online by หมอเฉพาะทางโรคทางเดินอาหารและตับ กรณี เคสคนไข้กิน ไอติมไข่มกั๊ก แล้วติดเชื้อซาลโมเนลลา พร้อมเตือนถ้าจะกินเมนูไข่มกั๊ก แนะนำให้ใช้ฟาร์มที่ผลิตไข่มกั๊กเกรดกินดิบได้จะปลอดภัยกว่า และการเอาไปผ่านความเย็น เช่น การทำไอติมไข่มกั๊ก ตอกไข่แดงราดบนไอติม ยังไม่พอที่จะฆ่าเชื้อ</p>	